

ชงกรม.แผนลงทุน1.7ล้านล. สหรัฐเผยเทียร์3ไม่ถ่วงทีพีพี

ทูตมะกันระบุไทยติดเทียร์ 3-ปัญหาการเมือง ไม่ใช่ อุปสรรคเข้าร่วมทีพีพี เน้นศึกษาให้ชัดก่อนตัดสินใจ ธ.ก.ส.รับลูก'คลัง'ศึกษาลดดอกเบี้ยเกษตรกรเพิ่มเติม พร้อมส่งสินเชื่ผ่านสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง

เดวิสแนะไทยศึกษาก่อนร่วมทีพีพี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่อาคารจีเอฟ ถนนวิบูลย์ นายกลิน ที. เดวิส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยคนใหม่ จัดแถลงข่าวและเปิดให้สื่อมวลชนซักถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐ รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี)

โดยนายเดวิสกล่าวว่า ทีพีพีเป็นข้อตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูง ทั้งเรื่องการค้า การจ้างงาน สูงกว่าข้อตกลงอื่นๆ แต่ละประเทศต้องศึกษาและทำหรือถึงความเป็นไปได้ เพื่อเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อตกลงนี้ที่ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ หากดูจากมูลค่าการค้าของข้อตกลงทั้งหมดจะอยู่ประมาณร้อยละ 40 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของโลก และทราบว่าประเทศไทยก็สนใจอย่างสูงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทีพีพีเช่นกัน ซึ่งไทยก็ต้องดูเงื่อนไขของทีพีพีด้วยว่าเข้ากับกฎหมายของไทยได้หรือไม่ ต้องศึกษาต่อไปก่อนตัดสินใจ โดยสหรัฐจะช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องของกระบวนการ โดยขั้นตอนในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองของชาติสมาชิก 12 ประเทศ ดังนั้น การเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มนั้นอาจยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ จึงถือว่าไทยมีเวลาในการพิจารณาข้อตกลงว่าจะเป็นประโยชน์กับไทยหรือไม่ "สหรัฐอเมริกาพร้อมให้ความช่วยเหลือหากไทยสนใจจะเข้าร่วมทีพีพีอย่างจริงจัง" นายเดวิสกล่าว

เทียร์3-ไม่ใช่อุปสรรคเข้าทีพีพี
ผู้สื่อข่าวถามว่า อะไรเป็นอุปสรรคของไทยในการเข้าร่วมทีพีพี อาทิ เรื่องรายการการค้าต่างประเทศสหรัฐที่จัดไทยให้อยู่ในเทียร์ 3 หรืออันดับท้ายสุดที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่แย่สุด ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าร่วมข้อตกลงทีพีพีหรือไม่ นายเดวิสกล่าวว่า ในภาพกว้างนั้น ข้อตกลงมีมาตรฐานที่สูงในหลายหัวข้อ รวมถึงด้านแรงงานที่ไทยต้อง

ปฏิบัติตามด้วย อย่างไรก็ตาม การที่ไทยถูกจัดอยู่ในเทียร์ 3 รวมถึงสถานการณ์การเมืองในไทย ไม่มีผลกระทบต่อเข้าร่วมทีพีพีของไทยแต่อย่างใด

คลังชงกองทุนอุดฯเข้ากรม. ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี นายสมชัย

สังจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังปาฐกถาพิเศษ ในงาน "International Capital Markets Conference (ICMC) 2015" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.รองรับการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาสิทธิประโยชน์กองทุนฯ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และตัวแทนจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการ มีหน้าที่เจรจาสิทธิประโยชน์ที่บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องการขอรับการสนับสนุน จากนั้นนำความต้องการของเอกชนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณานุมัติอีกครั้ง

แจกรูปแบบสิทธิประโยชน์

นายสมชัยกล่าวว่า การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายจะทำในรูปแบบเดียวกับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอื่น เช่น หากบริษัท กูเกิล ต้องการตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย วงเงินลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องการให้กองทุนช่วยเหลือเรื่องเงินทุน กองทุนอาจสนับสนุนให้เปล่าจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรืออาจขอสนับสนุนดอกเบี้ย หากเอกชนมีต้นทุนดอกเบี้ย 7% กองทุนอาจช่วยจ่าย 5% หรือการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเหลือ 0% เป็นต้น การ

จ่ายเงินสนับสนุนหรือให้สิทธิประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อเอกชนมาลงทุนเต็มจำนวนและจ้างงานตามที่ได้ตกลงไว้

นายสมชัยกล่าวอีกว่า ในวันที่ 30 พฤศจิกายน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมหารือกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เพื่อชี้แจงนโยบายพัฒนาระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และคาดว่าจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีก 2 ครั้ง จากนั้นจะเสนอต่อ ครม.ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพราะต้องปรับแก้กฎหมายและของงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ คาดว่าจะเริ่มใช้แบบจำลองแรกได้ในปี 2559 และจะใช้แบบจำลอง 5 แบบได้ภายในสิ้นปี 2559-2560

เริ่มคัดโครงการเข้าฟิวเจอร์ฟันด์ ขณะที่ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ นายสมชัยกล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการอยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการที่จะบรรจุอยู่ในกองทุนรวม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเชิญหน่วยงานที่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสามารถสร้างรายได้เข้ากองทุนมานำเสนอโครงการ นอกจากนี้ ยังต้องปรับแก้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้รองรับการระดมทุนขนาดใหญ่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ เพราะเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว

ธ.ก.ส.พร้อมลดบ.ช่วยเกษตรกร

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเรียกสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือแบงก์รัฐ หรือ เพื่อให้แบงก์รัฐที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกำไรสูง โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน หาแนวทางการช่วยเหลือผู้มรายได้น้อยเพิ่มเติม ว่า ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลังในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และหาแนวทางช่วยเหลือภาคเกษตรกรเพิ่มเติม ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาแนวทางปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการปรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่วนในระยะกลางจะนำแนวทางการส่งสินเชื่ผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ทั้งสถาบันการเงินชุมชน กองทุน

หมู่บ้านลงไปสู่ชาวบ้าน จะช่วยทำให้ต้นทุนของเกษตรกรลดลงได้

“แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นการลดต้นทุนให้ครัวเรือน แต่ธนาคารไม่อยากจะเติมเงินเข้าไปในกิจกรรมเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพราะจะทำให้เป็นการพอกหนี้ให้มากขึ้น จึงคิดว่าอยากจะเติมเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกร ซึ่งตรงกับแนวนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้ ธ.ก.ส.อำนวยการสินเชื่อใหม่ไปพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร ให้เป็นเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยพิเศษ ไม่สูงมากนัก เพื่อสร้างขีดความสามารถ กำลังให้ทีมงานดูอยู่ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน” นายลักษณะกล่าว

สรท.ชี้ทั้งปีส่งออก-5%

นายพพร เทพพิลา ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคม 2558 ที่มีมูลค่า 18,566 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 8.11% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับ สรท.คาดไว้ เนื่องจากเดือนตุลาคมปี 2557 มียอดการส่งออกสูงเนื่องจากเร่งรัดการส่งออกเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ก่อนที่สหภาพยุโรป (อียู) จะโค่นตัดสิทธิจีเอสพีไทยในสิ้นปี 2557

สำหรับคาดการณ์การส่งออกในเดือนพฤศจิกายน 2558 น่าจะมีมูลค่าที่ 17,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบประมาณ 3% ขณะที่ในเดือนธันวาคม น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 18,175

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดลบอีกประมาณ 3% ส่งผลให้ยอดส่งออกรวมในไตรมาสที่ 4 คิดลบ 5% และการส่งออกรวมทั้งปี น่าจะมีมูลค่า 216,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 5% ส่วนการส่งออกปี 2559 น่าจะมีมูลค่า 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ 2% ได้

ศก.โลกเสี่ยงก่อการร้าย

นายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังมีแนวโน้มสุ่มเสี่ยง ทั้งเศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย ความตึงเครียดระหว่างตุรกีและรัสเซียอาจขยายวงกว้างสู่ยุโรป เศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีนที่ยังไม่ฟื้นตัว การเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศไทยเกิดใหม่กลับไปสู่สหรัฐอเมริกา อาจก่อให้เกิดการชะลอตัวและเงินตราที่ผิดเคียงของเศรษฐกิจทั่วโลก อาจส่งผลให้การส่งออกของไทยปีหน้ามีความเสี่ยงขยายตัวไม่ถึง 2% ได้

พท.ห่วงโรคไวรัสญี่ปุ่นเสียเที่ยว

น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า คณะทำงานเศรษฐกิจพรรค พท.ได้ติดตามทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เดินทางไปโรคไวรัสประเทศญี่ปุ่น แม้ภาพจะออกมาดูดี แต่ต้องดูว่าจะมีการลงทุนจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะจากข้อมูลที่ได้รับ หลายบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปแล้ว การลงทุนที่เกิดขึ้นก็เป็นการลงทุนต่อเนื่องเฉพาะจำเป็นเท่านั้น รัฐบาลญี่ปุ่นคงต้องรับตามมารยาท เพราะต้องพิจารณา

หลายปัจจัย โดยเฉพาะการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี)

หากไทยยังไม่สามารถเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ได้ เพราะไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ยากที่ญี่ปุ่นจะมาลงทุนเพิ่ม และที่น่าห่วงคือกระแสข่าวว่าสหรัฐอาจจะพิจารณาตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่ให้กับไทยในเดือนมกราคม 2559 ถ้าเป็นความจริงการส่งออกไทยจะยิ่งทรุดหนักลงไปอีก ซ้ำเติมจากที่สหภาพยุโรป (อียู) ตัดจีเอสพีไทยมาแล้ว และไม่เจรจาการค้ากับรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงหวังว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นของทีมเศรษฐกิจจะเสียเวลาเปล่า ดังนั้น การกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน

ขงกรม.แผนลงทุน1.7ล้านล.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนปฏิบัติการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 20 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเลือกมาจากแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปี 2558-2565 โดยทั้ง 20 โครงการนี้จะสามารถผ่าน 3 ขั้นตอนสำคัญภายในปี 2559 คือ ขั้นตอนอนุมัติ ประกวดราคา และเริ่มลงทุน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่มีขั้นตอนสำคัญ เช่น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งอาจจะเลยปี 2560 ก็ต้องส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป